

# ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปขนทัพผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เยือน ไทยครั้งแรกในงาน “สถาปนิก’61”



สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผนึกกำลังจัดงานสถาปนิก’61 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 32 ภายใต้แนวคิด “Beyond Ordinary:ไม่ธรรมดา” พร้อมนำเสนอเรื่องของงานสถาปัตยกรรม การออกแบบ เทคโนโลยี วัสดุทางเลือก และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ทันสมัย

จากความสำเร็จในงานสถาปนิก ยาวนานกว่าสามทศวรรษ นับเป็นเวทีแห่งการประชันเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ได้รับมาตรฐานและมีศักยภาพเทียบชั้นงานจัดแสดงระดับโลก จนช่วยสร้างชื่อเสียงดังไกลถึงทั่วโลกและทำให้ได้รับความสนใจจากเหล่านักออกแบบและสถาปนิกต่างประเทศที่อยากร่วมสัมผัสนวัตกรรมในงานนี้

คุณศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “การจัดงานสถาปนิก’61 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนั้น ได้มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าสนใจคือพาววิลเลียนจัดแสดงนวัตกรรมด้านการก่อสร้างจากผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศ โดย IMAG GmbH บริษัทในเครือ Messe München จากประเทศเยอรมนี ผู้จัดงาน BAU งานแสดงสถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์และระบบก่อสร้างใหญ่ที่สุดในโลก ที่เคยจัดงานแสดงสินค้าด้านการก่อสร้างมาแล้วทั่วโลก ได้เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก เป็นโอกาสของนักออกแบบทั่วภูมิภาคอาเซียนที่จะได้สัมผัสเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างระดับสูงจากยุโรปและทั่วโลกโดยไม่ต้องเดินทางไปดูงานถึงประเทศเยอรมัน”

คุณศุภแมน กล่าวต่อว่า “นอกจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากยุโรปดังกล่าว ยังมีสิ่งที่น่าสนใจจากประเทศอื่นๆ อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน อเมริกา เวียดนาม ฯลฯ เข้าร่วมประชันกันบนพื้นที่กว่า 75,000 ตารางเมตร ทำให้งานสถาปนิกเสมือนศูนย์กลางการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างแห่งปี และเป็นโอกาสสำคัญของการติดตามเทรนด์ของการออกแบบ-ก่อสร้างระดับโลก โดยคาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมงานจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 400,000 คน”

พบกับงาน “สถาปนิก’61” งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน และกิจกรรมด้านวิชาการ-วิชาชีพการออกแบบ การบรรยายโดยวิทยากรระดับโลก ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.ArchitectExpo.com](http://www.ArchitectExpo.com)